

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh (Trình Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;

Thực hiện Chương trình số 387/CTr-HĐND ngày 07/01/2020 về hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2020;

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

A. Đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2020

I. Những kết quả đạt được

1. Công tác tham gia chuẩn bị Kỳ họp HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã phối hợp cùng với các Ban HĐND tham mưu Thường trực HĐND tỉnh rà soát nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười hai (*chuyên đề*), Kỳ họp thứ Mười ba HĐND tỉnh khóa XI; tham gia dự kiến chương trình làm việc kỳ họp; thẩm tra và xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến lĩnh vực kinh tế - ngân sách do UBND tỉnh trình tại kỳ họp;....

2. Hoạt động giám sát, khảo sát

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức 01 đợt khảo sát “*Một số vị trí có thay đổi hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh*” (đã có Báo cáo số 412/BC-HĐND ngày 19/5/2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách). Thông báo về nội dung, kế hoạch khảo sát được chuẩn bị chu đáo và được gửi tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan theo đúng quy định. Ban đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức triển khai chương trình khảo sát đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và chuẩn bị báo cáo thẩm tra trình Thường trực HĐND tỉnh quyết định theo quy định.

Ngoài ra, Lãnh đạo Ban và một số thành viên Ban tham gia Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “*Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh*”.

3. Hoạt động thẩm tra

- Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra 02 báo cáo và 19 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười hai (*chuyên đề*) và

